



ประกาศโรงพยาบาลสมุทรสาคร

เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นทางการที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วย โรงพยาบาลสมุทรสาคร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ และผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ภายในโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยเพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลสมุทรสาคร และป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมทั้งเสริมสร้างให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ตระหนักถึงการทุจริต โดยยึดถือหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก การป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จึงได้ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นทางการที่ชัดเจน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

มาตรการป้องกันการทุจริต ในเรื่องการใช้รถยนต์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้รถยนต์ของราชการ ต้องปฏิบัติและดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด
๒. มีกระบวนการเก็บรักษารถยนต์ของราชการให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย
๓. **ห้าม**บุคลากรของโรงพยาบาลสมุทรสาคร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำรถยนต์ของราชการ ไปใช้เป็นการส่วนตัว หรือในธุรกิจส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำรถยนต์ของราชการออกไปใช้ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ
๔. ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบจากเอกสารการขออนุญาตใช้รถยนต์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ ควบคุม กำกับ ดูแล การเบิกเงินค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยต้องมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ กำกับ ติดตาม และหากหน่วยงานใดตรวจสอบแล้ว พบว่า มีการกระทำความผิดหรือกระทำการใดๆ ไปในเชิงการกระทำโดยทุจริตเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของราชการ ต้องดำเนินการรายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบละเมิด และรับผิดชอบอาญา ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศุภฤทธิ เสงคราวิทย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร